

HƯNG HÀ

Trải thảm đỏ thu hút đầu tư

Những ngày đầu năm mới, lòng người nhu rạo rực hơn trước điện mạo của một Hưng Hà với nhiều công trình, dự án trọng điểm được khởi công, xây dựng và hoàn thành, tạo nên bức tranh kinh tế của huyện ngày càng khởi sắc.



Các doanh nghiệp đầu tư vào huyện tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Công ty TNHH PHT Hoa Việt là một trong những doanh nghiệp được tỉnh chấp thuận đầu tư vào địa bàn huyện Hưng Hà với quy mô 40ha tại cụm công nghiệp (CCN) Thống Nhất, tổng mức đầu tư 198 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty đang gấp rút thực hiện giai đoạn 1 gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng, làm đường, làm cầu, xử lý nước thải, hệ thống điện, trồng cây xanh, cấp thoát nước... Sau khi hoàn thành sẽ tổ chức cho các công ty, doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng để sản xuất. Dự kiến sẽ có 6

doanh nghiệp đăng ký đầu tư. Bà Nguyễn Thị Hào, Giám đốc Công ty PHT TNHH Hoa Việt cho biết: Trong quá trình triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, chúng tôi được các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện và nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân xã Thống Nhất và các xã lân cận. Chúng tôi cam kết sẽ xây dựng đồng bộ các hạng mục bảo đảm đúng quy định, tiến độ và chất lượng. Cùng với đó, chủ động vận dụng các giải pháp nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; lựa chọn các dự án bảo đảm môi trường, đáp ứng yêu

cầu giải quyết việc làm và phát triển bền vững. CCN Hưng Nhân nằm về phía Tây quốc lộ 39 từ thị trấn Hưng Hà đi cầu Triều Dương có diện tích khoảng 70ha. Đây là CCN đa ngành, đa nghề. Ông Đặng Quang Tứ, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nhân cho biết: CCN được quy hoạch ở các vị trí tương đối thuận lợi, nằm ven các trục đường giao thông quan trọng; đặc biệt, nhờ vào sự đầu tư bài bản và công nghệ xử lý chất thải hiện đại của các nhà đầu tư hạ tầng CCN nên đã giải quyết được bài toán nan giải về ô nhiễm môi

trường trong các CCN, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Hiện tại, CCN đã có 5 doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần nâng cao đời sống người dân, giúp thị trấn Hưng Nhân ngày một phát triển. Không chỉ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, nguồn lao động dồi dào là một trong những thuận lợi để các nhà đầu tư lựa chọn Hưng Hà làm điểm đến hấp dẫn. Hiện toàn huyện có 70% lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Anh Trần Văn Chiến, thị trấn Hưng Nhân cho biết: Trên địa bàn huyện, mấy năm nay, nhiều nhà máy, công ty, doanh nghiệp được xây dựng, chúng tôi có cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp đáp ứng nhu cầu của bản thân mà không cần phải đi sang tỉnh khác tìm kiếm việc làm. Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng công việc của chúng tôi vẫn ổn định, lương đạt từ 6 - 10 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, huyện Hưng Hà đã quy hoạch và mở rộng 6 CCN, hoàn thành quy hoạch chi tiết 5 CCN với tổng diện tích quy hoạch 229,37ha, đang trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 CCN Đức Hiệp diện tích 70ha; điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 CCN Thái Phương; đề nghị thành lập CCN Văn Lang với diện tích 70ha; điều chỉnh mở rộng CCN Tiên Phong với diện tích 40ha...; nghiệm thu công trình, đưa vào sử dụng tuyến đường số 2, số 3 CCN Hưng Nhân với kinh phí 14,689 tỷ đồng. Toàn huyện đã có 48/52 dự án đi vào hoạt động, góp phần nâng giá trị sản xuất

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng mức đầu tư 9 triệu USD; nhà máy sản xuất phở khô và cốc, ly, bát bằng giấy xuất khẩu sang thị trường Mỹ với tổng mức đầu tư 8 triệu USD. Đồng thời, đã có thêm 4 dự án đang triển khai đầu tư mở rộng công suất nhà máy và 1 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn huyện lên 476 doanh nghiệp. Hiện nay, Hưng Hà đang tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư, xây dựng một số dự án trọng điểm, nhất là nâng cấp hệ thống giao thông, các công trình kết cấu hạ tầng; đồng thời, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới thương mại, dịch vụ; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư hạ tầng kinh doanh hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, mạng lưới chợ đầu mối, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song với quan điểm sẵn sàng tạo mọi điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp vào đầu tư, Hưng Hà cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các cuộc đối thoại, các hội nghị trao đổi; quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, trải thảm đỏ thu hút đầu tư.

Mùa xuân mới đang về trên quê hương Hưng Hà với bao ước vọng. Trung sự hân hoan của không khí xuân lan tỏa, có niềm vui từ những đại án mới, mang theo niềm tin vào tương lai tươi sáng.

THANH THÚY

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách một số tuyến cố định đến Hải Phòng

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại thành phố Hải Phòng, ngày 9/1, Sở Giao thông Vận tải Thái Bình đã ban hành công văn đình chỉ một số hoạt động vận tải đi, đến Hải Phòng.

Theo đó, sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh từ Thái Bình đến bến xe Thượng Lý, bến xe phía Bắc Hải Phòng, bến xe Vĩnh Niệm và bến xe Đồ Sơn (Hải Phòng) và ngược lại; tạm dừng vận chuyển khách bằng taxi, xe hợp đồng, xe du lịch từ tỉnh Thái Bình đến các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hải Phòng có mức độ dịch cấp độ 4 và ngược lại (trừ xe công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết hạn cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của doanh nghiệp và các trường học đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền cho phép).

Việc vận chuyển khách bằng taxi, xe hợp đồng, xe du lịch từ tỉnh Thái Bình đến các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hải Phòng có mức độ dịch cấp độ 3 được phép hoạt động nhưng không quá 50% số phương tiện của đơn vị và phải thực hiện giãn cách trên phương tiện (không áp dụng đối với xe giường nằm).

Sở Giao thông Vận tải Thái Bình cũng lưu ý các phương tiện vận tải khách có hành trình đi qua địa bàn có cấp độ dịch cấp độ 4 ở thành phố Hải Phòng không được dừng, đỗ để đón, trả khách.

NGUYỄN THỜI

ĐỒNG ĐỘNG Tiếp nhận thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Vừa qua, xã Đồng Động (Đồng Hưng) tổ chức tiếp nhận thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, máy tính phục vụ học tập và trao quà cho gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn từ Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng.

Theo đó, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng đã trao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Đồng Động 48.000 khẩu trang, 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế; trao 100 suất quà cho hộ nghèo; 20 máy tính bàn phục vụ việc học tập của các nhà trường. Thời gian qua, xã Đồng Động xuất hiện một số ca F0, công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch được triển khai quyết liệt. Những thiết bị mà Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng trao tặng sẽ giúp xã Đồng Động có thêm nguồn lực để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

THU HIỀN

ĐIỆN LỰC THÁI THỤY

Cấp điện ổn định, an toàn phục vụ tết Nguyên đán và đô ải

Năm 2021, Điện lực Thái Thụy được Công ty Điện lực Thái Bình đầu tư xây dựng một số công trình điện, nâng cấp, cải tạo lưới điện trung áp, cây thêm trạm biến áp trên địa bàn huyện. Đơn vị đã phối hợp với các nhà thầu thi công làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi mọi mặt về thời gian thi công, lịch cắt điện, phối hợp với phòng chức năng Công ty Điện lực Thái Bình đón tiếp nhà thầu thi công để nhanh tiến độ, bảo đảm bàn giao công trình điện đúng kế hoạch; thực hiện xong việc sửa chữa thường xuyên với khối lượng vật tư thay thế trên lưới điện rất lớn gồm: thay dây dẫn, hòm

công tơ, sứ, cột điện hạ thế. Từ đó giúp đơn vị nâng cao năng lực cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống nhân dân và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện ổn định cho các hoạt động, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện. Năm 2021, đơn vị đã cung cấp 280 triệu kWh điện thương phẩm, tăng trưởng gần 14% so với năm 2020, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Theo dự báo của Điện lực Thái Thụy, nhu cầu sử dụng điện trong tháng cuối năm và dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ tăng từ 20 - 30% so với ngày bình thường do nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, giải trí của người dân

và phục vụ bơm nước đô ải vụ xuân năm 2022. Để bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn, Điện lực Thái Thụy đã xây dựng kế hoạch, lập phương án tăng cường các biện pháp quản lý kỹ thuật và vận hành, không để xảy ra tình trạng quá tải cho lưới điện; linh hoạt trong cấp điện khi xảy ra sự cố hoặc sửa chữa lưới điện. Đơn vị cũng chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị, nhất là doanh nghiệp nước ngoài sản xuất các mặt hàng công nghiệp phục vụ xuất khẩu để nắm bắt kế hoạch sản xuất và nhu cầu sử dụng điện; phối hợp với xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện kiểm tra các trạm bơm đầu mối, trạm bơm nội đồng trong toàn huyện, bảo đảm khi

nước về 100% các trạm bơm đều hoạt động tốt.

Ông Bùi Xuân Tuất, Giám đốc Điện lực Thái Thụy cho biết: Công việc cuối năm rất bận rộn với nhiều hạng mục cần hoàn thành theo tiến độ, vì vậy đơn vị đang phấn đấu hoàn thành phương án sửa chữa thường xuyên nhằm khắc phục tổn thất, phối hợp với nhà thầu thi công các dự án giải quyết vướng mắc, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa các dự án vào vận hành, kịp thời phục vụ bảo đảm cung cấp điện trong dịp cuối năm, dự kiến hoàn thành nâng cấp 2 lộ đường dây 978 E11.2, 972 E11.2 từ 10KV lên 22KV trước tết Nguyên đán. Trong suốt thời gian nghỉ tết Nguyên đán và các đợt lấy nước đô ải vụ xuân 2022, đơn vị sẽ tăng cường trực vận hành 24/24 giờ để kịp thời giải quyết các vấn đề kỹ thuật, an toàn trên lưới điện, kiểm tra việc thực hiện phương án cấp điện ở từng đơn vị, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, nhân lực dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện để ứng phó với sự cố. Ngoài ra, nhằm hạn chế việc tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong dịp lễ, tết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Hiện đã có trên 21.000 khách hàng thực hiện thanh toán tiền điện qua dịch vụ của ngân hàng.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Điện lực Thái Thụy phấn đấu bảo đảm duy trì nguồn điện ổn định, liên tục, an toàn, không xảy ra sự cố nghiêm trọng, đáp ứng nhu cầu năng lượng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và các đợt đô ải vụ xuân năm 2022.

TRẦN TUẤN



Công nhân Điện lực Thái Thụy kiểm tra định kỳ trạm biến áp.

ĐỒNG HÒA

Vào vụ quất tết



Những cây quất cao gần 2m này có giá từ 3 - 5 triệu đồng.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không khí tại các vườn quất trĩu quả xã Đồng Hòa, thành phố Thái Bình càng nhộn nhịp hơn. Người trồng quất phấn khởi trước một mùa quất hứa hẹn bội thu.

Những ngày này, người trồng quất ở Đồng Hòa đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối để cây quất đến tay người dân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần. Những quả quất căng mọng chỉ đợi đủ nắng, đủ nước để vàng ươm, những cành lá được cắt tỉa tạo kiểu, tạo dáng để làm hài lòng khách hàng. Từ lâu, nghề trồng quất đã gắn bó với người dân Đồng Hòa, tạo nên thương hiệu cho địa phương. Toàn xã có khoảng 80ha chuyên trồng quất, mang

lại nguồn thu nhập lớn cho người trồng quất. Về Đồng Hòa dịp này, không khó bắt gặp trên các thửa vườn từ người già đến người trẻ ai cũng lo làm nốt những công việc cuối cùng để có một cây quất cảnh trước khi mang đi bán cho khách trưng tết. Ông Nguyễn Văn Lập, thôn Nghĩa Thắng cho biết: Năm nay thời tiết thuận lợi nên quất cho quả to đều, đẹp, bà con phấn khởi được mùa. Mỗi sản phẩm 100 cây quất, 2 năm thu 1 lần. Mỗi năm thu được hơn 100 triệu đồng/sào. Hiệu quả hơn cây lúa. Nhưng để có được những cây quất đẹp, giá trị kinh tế cao thì phải bỏ nhiều thời gian, công sức. Quất ở đây bán cho người dân mọi vùng miền từ Bắc vào Nam. Thương lái rất thích quất Đồng Hòa vì quả to đều, lại được tạo

dáng đẹp mắt. Năm trước gia đình tôi bán quất được gần 400 triệu đồng. Hơn 3 sào quất của gia đình năm nay với trên 300 cây, năng suất cao hơn năm trước, quất quả to và đều nên khách hàng đến đặt mua khoảng trên 60%, với giá từ 500.000 - 900.000 đồng/cây, nhiều cây có giá từ 3 - 5 triệu đồng.

Đang tập trung tạo dáng cho cây quất, ông Nguyễn Văn Chính, thôn Nghĩa Phương không giấu được niềm vui trên gương mặt sạm đen vì bao năm đắm mưa dãi nắng, gần bó với nghề trồng quất. Ông Chính phấn khởi cho hay, thời tiết năm nay cơ bản thuận lợi nên quất Đồng Hòa kết trái tốt, quả to, mọng. Cách đây 10 ngày, toàn bộ 700 cây quất cảnh trong vườn nhà ông đã được các thương lái đến từ

Hải Phòng, Nam Định cọc tiền và chốt hợp đồng mua bán. So với năm ngoài, giá quất thường lái đưa ra cho năm nay tương đối cao. Cụ thể, một cây quất trung bình dao động từ 700.000 - 900.000 đồng. Ngoài ra, quất loại lớn với thể đẹp có giá 5 triệu đồng. Nếu từ đây cho tới khi xuất vườn, dịch bệnh không phát sinh trên cây quất, sau khi trừ chi phí gia đình thu lãi trên 300 triệu đồng. Bà Trần Thị Ân, thôn Nghĩa Phương cho biết: Người chơi quất cảnh đòi hỏi cây quất phải xanh tươi, dù quất tạo thế hay tạo dáng hình tháp thông thường cũng phải đẹp toàn diện: lá xanh, chồi non, hoa, quả xanh và quả chín. Bởi thế mà người trồng cũng phải có những phương pháp riêng để "vua mất" người tiêu dùng. 4 năm nay gia đình tôi chuyên sang trồng quất chùm. So với quất đất, quất chùm năng suất hơn, 1 sào trồng được nhiều cây hơn. Kỹ thuật chăm sóc cũng cao hơn. Tuy vất vả nhưng mang lại nguồn thu nhập cao hơn nên người trồng quất rất phấn khởi. Đến xem và đặt đơn quất để đưa vào thành phố Thanh Hóa bán dịp tết sắp tới, anh Trần Văn Hoàn (thường lái đò từ Thanh Hóa) cho biết: Mỗi năm tôi thu mua khoảng 1.000 cây quất. Năm nay tôi vẫn đặt mua với số lượng như mọi năm dù dịch Covid-19 vẫn còn. Tôi vẫn kỳ vọng sức tiêu thụ của khách chơi quất sẽ không giảm do trưng quất cảnh ngày tết đã trở thành thói quen của nhiều người dân và là nét đẹp trong ngày tết.

Cùng với các loại cây trồng khác, cây quất cảnh đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Với những lợi thế về thương hiệu, người trồng quất Đồng Hòa mong tiếp tục có một vụ quất được mùa, được giá khi tết đã cận kề.

MINH NGUYỄN